

ด่วนที่สุด



ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๘

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘) ให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาทร เทวกุล) กำกับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกำหนดมาตรการรองรับด้วย นั้น ขณะนี้เห็นว่าราคาน้ำมันจะยังทรงตัวอยู่ที่ราคาต่ำกว่า ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แต่ธนาคารกลางยุโรปได้เริ่มใช้มาตรการด้านการเงิน (Quantitative Easing : QE) โดยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนมาก ผ่านการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลจึงมีแนวโน้มที่เงินทุนจำนวนมากจะเคลื่อนย้ายเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยด้วย ประกอบกับบัญชีเดินสะพัดของไทยมีแนวโน้มเกินดุลมากกว่าปีก่อนอันเป็นผลจากมูลค่าการนำเข้าน้ำมันที่ลดลง ซึ่งปัจจัยที่กล่าวข้างต้นจะส่งผลให้เกิดความผันผวนต่ออัตราแลกเปลี่ยนและส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะภาคการส่งออก จึงให้กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการการเงินการคลังเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเก็งกำไรค่าเงินจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวนด้วย

๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๖ มกราคม ๒๕๕๘) ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะรายการที่ยังมีราคาค่อนข้างสูง และกำหนดมาตรการในการดูแลระดับราคา รวมทั้งการแจ้งเตือนผู้ประกอบการ เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งลดลง นั้น ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและให้ดูแลราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนพลังงาน

๓. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางในวงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่ปัจจุบันการเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อยังอยู่ในระดับต่ำ

๔. ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยไปแล้วหลายเรื่อง เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว การจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้มีรายได้น้อย (Nano Finance) แต่ยังคงมีประชาชนอีกหลายกลุ่ม เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า-แม่ค้า คนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการจัดระเบียบสังคมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีภาระหนี้สินและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบธนาคารพาณิชย์ได้ จึงมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนเครื่องมือและปัจจัยการผลิต ตลอดจนแนวทางการพักชำระหนี้เกษตรกรแล้วเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไปด้วย

๔.๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย คนจนเมือง และผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๔.๒.๑ พิจารณากำหนดแนวทางการลดผลกระทบของผู้ประกอบการรายย่อย ที่ใช้พื้นที่ทางสาธารณะทำการค้าขายอยู่เดิม และจัดหาพื้นที่สำหรับประกอบอาชีพ เช่น การพิจารณาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้ทางด่วน พื้นที่ริมแม่น้ำ/คูคลอง พื้นที่ว่างของทางราชการ และเสนอแผนการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

๔.๒.๒ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ขาดแคลนเงิน เพื่อใช้ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ เช่น การเพิ่มสถานธนาุเคราะห์ รวมทั้งป้องกันการฟั่งเงินกู้ในระบบ ที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงด้วย

ด้านสังคม

๕. ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่มที่จะดำเนินโครงการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือหรือให้การอุดหนุนแก่ประชาชนเฉพาะกลุ่ม นั้น ให้ทุกหน่วยงานที่จะจัดทำโครงการในลักษณะดังกล่าวระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ให้มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ให้เน้นการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ทั่วถึง และเป็นหลักก่อน และให้คำนึงถึงขีดความสามารถและข้อจำกัดของงบประมาณด้วย

๖. ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ เช่น การจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศ ในภูมิภาค และในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ในปัจจุบันสถิติคดีอาญาสูงขึ้นและส่วนใหญ่เป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูง ดังนั้น เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงยุติธรรมพิจารณาดำเนินการเร่งนำตัวผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ต่อประชาชนให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินคดีตามกฎหมายได้โดยเร็ว

ด้านการต่างประเทศ

๘. เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ เช่น ครบรอบ ๖๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ ๕๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนในการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสนี้

ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ และให้พิจารณาจัดโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การออกตราไปรษณียากร (แสตมป์) ที่ระลึก การจัดแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม การจัดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ในส่วนความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ ให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการกระชับความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งให้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับราชอาณาจักร ชาติอาเซียนด้วย

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๙. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิชณุ เครืองาม) รับไปดำเนินการประสาน กับคณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับผลการดำเนินการยกย่องรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา โดยให้สรุป ประเด็นที่เพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และจัดทำเอกสาร เสนอในที่ประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑๐. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้เร่งรัด การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน ไปในทุก ๆ ไตรมาส ตามแนวทางของมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) รวมทั้งให้เร่งรัดการพิจารณาทบทวน เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๖ ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก) ด้วย นั้น ให้ทุกส่วนราชการ และจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยโครงการที่ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ และให้พิจารณาการจ้างงานประชาชนในพื้นที่เป็นลำดับแรกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่

๑๑. ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) และสำนักงานงบประมาณร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ ในการกำหนดวงเงินการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสม และกำหนดมาตรการจูงใจ ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำรายงานการใช้จ่าย งบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าด้วย

๑๒. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าไปพิจารณา กำหนดอัตราค่าล้งตำรวจท่องเที่ยวและงบประมาณให้มีความเพียงพอต่อการดูแล การให้ความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๑๓. ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และในหลายส่วนราชการได้ดำเนินการไปแล้ว นั้น เนื่องจากปัจจุบันสถานที่ของศูนย์บริการร่วมส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ส่วนราชการซึ่งประชาชนอาจเดินทางไปรับบริการไม่สะดวก ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนจึงให้ทุกส่วนราชการที่มีภารกิจให้บริการประชาชนร่วมกันพิจารณาเปิดศูนย์บริการสาธารณะ แบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก และสามารถใช้บริการหลังเวลาเลิกงาน หรือในวันหยุดราชการได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนด้วย

๑๔. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗) เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการสร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยไม่ตอบโต้ให้เกิดความขัดแย้ง และอาจเชิญบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนเป็นผู้ประสานทำความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างราบรื่น นั้น ให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความคืบหน้า และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยในวาระแรกให้เผยแพร่การทำงานของศูนย์บริการจัดหางานของกระทรวงแรงงานที่เปิดให้ผู้ว่างงานสามารถเข้าไปหางานที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวมทั้งให้นายจ้างสามารถเข้าไปหาแรงงานตามที่ต้องการได้

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี